

Số: 3024/BTTTT-TTCS

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

V/v hướng dẫn việc áp dụng chế độ nhuận bút đối với tác phẩm phát thanh và việc quảng cáo của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	
ĐẾN	Số: 1509
	Ngày: 25/9/18
Chuyên:	
Lưu hồ sơ:	

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc áp dụng chế độ nhuận bút đối với các tác phẩm phát thanh và việc quảng cáo trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện. Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tài chính (tại văn bản số 11843/BTC-HCSN ngày 06/9/2017) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại văn bản số 3870/BVHTTDL-VHCS ngày 27/8/2018), thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên địa bàn thực hiện như sau:

**1. Về áp dụng chế độ nhuận bút đối với các tác phẩm phát thanh của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện**

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, trong đó, Chương III của Nghị định quy định cụ thể về mức chi nhuận bút đối với tác phẩm báo nói (tác phẩm phát thanh), không phân biệt tác phẩm của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Do đó, căn cứ tình hình thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định mức chi nhuận bút cụ thể đối với các tác phẩm phát thanh của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện để cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện có căn cứ thực hiện.

## 2. Về hoạt động quảng cáo trên hệ thống truyền thanh cấp huyện

Theo quy định của Luật Báo chí số 103/2016/QH13, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện không phải là cơ quan báo chí. Tuy nhiên, việc thực hiện hoạt động quảng cáo trong các chương trình phát thanh do cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện tự sản xuất và phát sóng trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng của đơn vị phải tuân theo quy định về nội dung, hình thức, điều kiện thực hiện quảng cáo của Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (đề b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Lưu: VT, BH(67).

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG



Hoàng Vĩnh Bảo